

THÔNG TIN NỘI BỘ

(Dùng trong sinh hoạt chi bộ tháng 8 năm 2024)

Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 79 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 (1945 – 2024)!

I. THÔNG TIN TRONG NƯỚC

1. Một số kết quả chủ yếu về kinh tế - xã hội nước ta 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2024

Sáu tháng đầu năm 2024, kinh tế - xã hội Việt Nam duy trì đà hồi phục, phát triển mạnh mẽ, đạt nhiều kết quả quan trọng trên hầu hết các lĩnh vực, mặc dù điều kiện kinh tế thế giới hồi phục còn thiếu ổn định, vẫn còn nhiều rủi ro tiềm ẩn.

- Tăng trưởng GDP nửa đầu năm đạt mức cao so với cùng kỳ trong nhiều năm trở lại đây. Tốc độ tăng trưởng kinh tế quý II ước đạt 6,93%¹, tăng cao thứ hai tính trong 5 năm trở lại đây. Tính chung 6 tháng đầu năm 2024 tăng 6,42%, chỉ thấp hơn tốc độ tăng 6,58% của sáu tháng đầu năm 2022.

Hoạt động sản xuất kinh doanh khá thuận lợi, khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng trưởng ổn định, khu vực công nghiệp - xây dựng và dịch vụ phát triển tốt, giữ vai trò trụ cột đối với mức tăng trưởng chung toàn nền kinh tế 2

- Giải ngân vốn đầu tư công được thúc đẩy, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng cao nhất so với cùng kỳ kể từ năm 2020 trở lại đây. Vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội trong sáu tháng đầu năm 2024 theo giá hiện hành ước đạt 1.451,3 nghìn tỷ đồng, tăng 6,8% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức tăng 4,8% cùng kỳ sáu tháng năm 2023.

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam sáu tháng đầu năm 2024 ước đạt 10,84 tỷ USD, tăng 8,2% so với cùng kỳ năm trước. Đây là số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện cao nhất của sáu tháng đầu năm trong 5 năm qua.

- Xuất khẩu phục hồi mạnh mẽ, cán cân thương mại duy trì trạng thái xuất siêu. Tính chung sáu tháng đầu năm 2024, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 368,53 tỷ USD, tăng 15,7% so với cùng kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu tăng 14,5%; nhập khẩu tăng 17%. Cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu 11,63 tỷ USD.

- Kinh tế vĩ mô duy trì cơ bản ổn định, lạm phát trong mức kiểm soát. Tính bình quân sáu tháng đầu năm, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân tăng 4,08% so với cùng kỳ năm trước.

- Thu ngân sách ổn định đảm bảo cho các khoản đầu tư và chi cho các hoạt động. Tổng thu ngân sách Nhà nước sáu tháng đầu năm 2024 đạt 1.020,6 nghìn tỷ đồng, bằng 60% dự toán năm và tăng 15,7% so với cùng kỳ năm trước. Tổng chi ngân sách Nhà nước sáu tháng đầu năm 2024 đạt 803,6 nghìn tỷ đồng, bằng 37,9% dự toán năm và giảm 0,1% so với cùng kỳ năm trước.

- Công tác bảo đảm an sinh xã hội luôn được các cấp, các ngành thực hiện kịp thời, hiệu quả. Trong sáu tháng đầu năm (tính đến ngày 19/6/2024), lãnh đạo các cấp từ Trung ương đến địa phương, các ban, ngành, đoàn thể, các nhà hảo tâm tổ chức thăm hỏi, động viên và tặng quà cho nhiều đối tượng bảo trợ xã hội theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP, ngày 15/3/2021 với tổng số tiền là 11,7 nghìn tỷ đồng; hộ nghèo, hộ cận nghèo là hơn 3 nghìn tỷ đồng; người có công, thân nhân người có công với cách mạng là 16,5 nghìn tỷ đồng; hỗ trợ đột xuất, bất thường phát sinh tại địa

phương là gần 70,1 tỷ đồng. Ngoài ra, bảo hiểm xã hội đã cấp phát hơn 26,2 triệu thẻ Bảo hiểm y tế/sổ/thẻ khám chữa bệnh miễn phí cho các đối tượng thụ hưởng.

2. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần

- Theo thông tin từ Hội đồng chuyên môn bảo vệ sức khỏe cán bộ Trung ương, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, sau thời gian lâm bệnh, mặc dù được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sĩ tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc, nhưng do tuổi cao, bệnh nặng, đồng chí đã từ trần lúc 13 giờ 38 phút, ngày 19/7/2024 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, hưởng thọ 80 tuổi.

- Truyền thông thế giới đồng loạt đưa tin về sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đánh giá cao vai trò, đóng góp của ông với sự phát triển của Việt Nam và vị thế trên trường quốc tế.

- Chủ tịch hội đồng quốc gia Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia, Chủ tịch Hội Hữu nghị Campuchia - Việt Nam Samdech Men Sam An đánh giá, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng là nhà lãnh đạo ưu tú, có tầm nhìn xa trông rộng. Tổng Bí thư đã dành trọn cả sức lực và trí lực trong cuộc đời mình cho sự nghiệp cách mạng của đất nước, với tình yêu trọn vẹn dành cho Đảng và nhân dân Việt Nam. Sự ra đi của Tổng Bí thư là sự mất mát vô cùng to lớn đối với Việt Nam, trong khi khu vực ASEAN cũng mất đi một nhà lãnh đạo nổi bật.

II. HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI VÀ TÌNH HÌNH THẾ GIỚI THỜI GIAN GẦN ĐÂY

1. Một số kết quả nổi bật trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Vương quốc Campuchia của Chủ tịch nước Tô Lâm

Nhận lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith và Quốc vương Campuchia Preah Bat Samdech Preah Boromneath Norodom Sihamoni, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Vương quốc Campuchia, từ ngày 11 - 13/7/2024.

Đây là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của Chủ tịch nước Tô Lâm trên cương vị mới. Chuyến thăm góp phần tăng cường sự gắn kết, hợp tác truyền thống, hiệu quả giữa ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia; khẳng định quyết tâm của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trong việc không ngừng củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào và quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài Việt Nam - Campuchia.

2. Một số kết quả chuyến thăm chính thức Hàn Quốc của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính

Nhận lời mời của Thủ tướng Đại Hàn Dân Quốc Han Duck Soo và Phu nhân, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu nhân thăm chính thức Hàn Quốc, từ ngày 30/6 đến 03/7/2024. Đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của lãnh đạo cấp cao Việt Nam đến Hàn Quốc kể từ khi hai nước nâng cấp quan hệ ngoại giao lên Đối tác chiến lược toàn diện vào năm 2022.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc đang phát triển tốt đẹp. Tin cậy chính trị giữa hai nước ngày càng được củng cố, trao đổi đoàn cấp cao và các cấp được triển khai thường xuyên. Hai nước hợp tác chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn khu vực và quốc tế. Hàn Quốc tiếp tục giữ vị trí là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam, là nhà đầu tư lớn nhất vào Việt Nam với tổng vốn đầu tư đạt 86 tỷ USD (tháng 4/2024), đối tác lớn thứ hai về hợp tác ODA, thứ ba về hợp tác lao động, thương mại và là thị trường cung cấp khách du lịch lớn nhất của Việt Nam trong năm 2023. Cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc có khoảng hơn 270.000 người, đóng góp tích cực cho quan hệ hai nước.

3. Một số nét chính về tình hình thế giới 6 tháng đầu năm 2024; dự báo thời gian tới

6 tháng đầu năm 2024, thế giới tiếp nối các xu hướng địa chính trị của năm 2023 với mức độ phức tạp, khó lường và thách thức hơn. Những vấn đề nổi cộm trong quan hệ quốc tế vẫn không tìm được giải pháp đột phá và thách thức an ninh truyền thống, phi truyền thống gia tăng tác động khiến các quốc gia tiếp tục điều chỉnh chính sách, nâng cao tự chủ chiến lược.

Kinh tế thế giới có nhiều dấu hiệu khởi sắc nhưng tốc độ tăng trưởng chậm, không đồng đều và tiếp diễn tình trạng phân mảnh địa kinh tế.

Nhiều cuộc bầu cử quan trọng trên thế giới đã và đang diễn ra, góp phần định hình cách thức hợp tác quốc tế cũng như xác định lại vai trò lãnh đạo trong cộng đồng quốc tế.

Các cuộc xung đột, điểm nóng tiếp tục diễn ra, không loại trừ nguy cơ leo thang, gây bất ổn đối với an ninh thế giới.

Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn tiếp tục đối đầu, cạnh tranh gay gắt.

Các chuyên gia dự báo nửa cuối năm 2024, tình hình thế giới và khu vực vẫn sẽ tiếp tục diễn biến theo chiều hướng phức tạp. Cạnh tranh nước lớn và sự phân tuyến trong quan hệ quốc tế có thể gay gắt hơn. Các điểm nóng và các vấn đề an ninh phi truyền thống (an ninh nguồn nước, lương thực, năng lượng...) tiếp tục diễn tiến. Kinh tế thế giới tiềm ẩn nhiều rủi ro, sự chuyển dịch chuỗi cung ứng và điều chỉnh chính sách của các nước lớn sẽ tạo cơ hội cho các nước Đông Nam Á có cơ hội thu hút được nhiều nguồn lực để phát triển. Mặt khác, việc tái định hình các khuôn khổ hợp tác và xu thế bảo hộ thương mại được cho là sẽ gia tăng.

III. HOẠT ĐỘNG CỦA THỊ XÃ

1. Tổng kết công tác dân vận nhiệm kỳ 2020-2025: Nhìn chung, trong thời gian qua, công tác dân vận luôn được các cấp, các ngành quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai, thực hiện tốt công tác dân vận trên các lĩnh vực gắn với triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao. Cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm nắm tình hình và giải quyết tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân; thăm hỏi, chúc mừng, động viên các tổ chức, chức sắc, đồng bào các tôn giáo, dân tộc nhân dịp Lễ, tết; tập trung triển khai Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở và các nghị định của Chính phủ triển khai, thực hiện Luật. Công tác dân vận của các cơ quan nhà nước có nhiều chuyển biến tích cực về cải cách hành chính, thực hiện chất lượng, hiệu quả, phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn. Công tác đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân đã kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho Nhân dân, doanh nghiệp. Công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền được quan tâm thực hiện. Phong trào thi đua “Dân vận khéo” tiếp tục lan tỏa trong các lĩnh vực đời sống xã hội.

Nguyên nhân: Công tác dân vận luôn nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Thị ủy, Thường trực Thị ủy, Ban Thường vụ Thị ủy; sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, đơn vị trong quá trình triển khai các nhiệm vụ được giao.

2. Kết luận của Thường trực Thị ủy tại Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TU, ngày 05/6/2023 của Ban Thường vụ Thị ủy về phát động Cuộc vận động “Người dân thị xã La Gi chung tay bảo vệ môi trường”.

Các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội nghiêm túc tổ chức quán triệt và triển khai, thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TU của Ban Thường vụ Thị ủy gắn với chủ đề năm 2023 mà Tỉnh ủy (khóa XIV) chỉ đạo “Chỉnh trang đô thị, giữ gìn, bảo vệ môi trường, cảnh quan xanh, sạch, đẹp”. Qua đó, nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, đoàn viên, hội viên và người dân, về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác bảo vệ môi trường, góp phần tạo sự đồng thuận trong nhân dân và trách nhiệm người dân tham gia, chung tay bảo vệ môi trường trên địa bàn thị xã sáng – xanh – sạch – đẹp góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Trong thời gian tới, tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị từ thị xã đến xã, phường và các tầng lớp nhân dân và xem việc thực hiện Cuộc vận động “Người dân thị xã La Gi chung tay bảo vệ môi trường” xem đây là phong trào hành động cách mạng thường xuyên và lâu dài, cùng với việc phát triển kinh tế - xã hội của thị xã, góp phần bảo vệ cảnh quan, môi trường "xanh, sạch, đẹp" thay đổi diện mạo đô thị, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

3. Phòng Kinh tế thị xã phát hành Công văn số 270/KT, ngày 28/6/2024, cung cấp danh sách tàu cá đã từng vi phạm vùng biển nước ngoài, tàu cá có nguy cơ vi phạm vùng biển nước ngoài

trên địa bàn thị xã (theo danh sách, thông tin cụ thể đính kèm) để các cơ quan, đơn vị có liên quan và UBND các phường, xã biết, quản lý, kiểm soát chặt chẽ, tiếp cận, trao đổi, tuyên truyền không để tàu cá vượt ranh giới, vi phạm vùng biển nước ngoài trong thời gian đến, đặc biệt là từ nay đến thời điểm Đoàn Thanh tra của Ủy ban châu Âu (EC) kiểm tra tại Việt Nam.

4. Kết quả phát triển người tham gia BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) theo chỉ tiêu BHXH tỉnh giao năm 2024 tại Công văn số 228/BHXHQLTST ngày 31/01/2024, cụ thể:

- Số người tham gia BHXH bắt buộc là 6.736/7.134 người, đạt 94,4% kế hoạch; tăng 188 người (tăng 2,9%) so với cùng kỳ năm 2023; nhưng giảm 114 người (giảm 1,6%) so với tháng 05/2024.

- Số người tham gia BHXH tự nguyện là 743/2.133 người, đạt 34,8% kế hoạch; giảm 65 người (giảm 8%) so với cùng kỳ năm 2023; giảm 24 người (giảm 3,13%) so với tháng 05/2024.

- Số người tham gia BHTN là 6.264/6.688 người, đạt 93,7% kế hoạch, tăng 168 người (tăng 2,8%) so với cùng kỳ năm 2023; và giảm 118 người (giảm 1,85%) so với tháng 05/2024.

- Số người tham gia BHYT là 93.303/101.884 người (bao gồm thẻ BHYT của thân nhân, quân nhân do BHXH Bộ Quốc phòng cấp là 1.045 người và 1.400 người đang hưởng chế độ hưu trí, mất sức lao động), đạt 91,6% kế hoạch, tăng 2.256 người (tăng 2,8%) so cùng kỳ năm 2023; tăng 429 người (tăng 0,46%) so với tháng 05/2024. Tỷ lệ 2 bao phủ BHYT (do BHXH thị xã quản lý chưa bao gồm dân thị xã làm việc, học tập ngoài thị xã là 93.303/109.120 đạt 85,5% dân số).

- Người thuộc hộ nghèo đã được cấp 1.863/1.863 người, đạt 100%; Người thuộc hộ cận nghèo đã được cấp 1.568/1.568 người, đạt 100% (Phụ lục 2).

- Đến ngày 30/06/2024, toàn thị xã có 21.608/22.330 em HSSV tham gia BHYT, đạt tỷ lệ 96,8%. Trong đó, có 20.409 em tham gia tại trường 1.199 em tham gia theo nhóm đối tượng khác (Chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, thân nhân công an, quân đội...). Còn lại 722 em chưa đăng ký tham gia, chủ yếu là học sinh có thời hạn tham gia ngắn (3 tháng, 6 tháng) thẻ hết hạn nhưng chưa tham gia lại.

- Đến 30/6/2024, chỉ có 583/2.298 người thuộc hộ gia đình làm nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình tham gia BHYT thuộc diện đăng ký tham gia, đạt 25,37%; còn lại 1.715 người chưa đăng ký tham gia.

5. Lãnh đạo tổ chức các sự kiện, các ngày lễ, kỷ niệm.

- Hướng dẫn số 69-HD/TU, ngày 02/7/2024 của Ban Thường vụ Thị ủy hướng dẫn Tuyên truyền kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2024).

- Công văn Số 1995-CV/TU, ngày 04 tháng 7 năm 2024 của Ban Thường vụ Thị ủy về lãnh đạo tổ chức bầu Trưởng thôn, khu phố và lựa chọn Phó Trưởng thôn, khu phố, nhiệm kỳ 2024 – 2029;

- Công văn Số 2027-CV/TU, ngày 19/7/2024 của Ban Thường vụ Thị ủy về Tuyên truyền, tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ;

- Ngày 23/7/2024, lãnh đạo Thị ủy, Ủy ban nhân dân thị xã, Mặt trận tổ quốc và các ban, ngành, đoàn thể đã tổ chức lễ viếng, đặt vòng hoa Đền thờ liệt sĩ nhân Kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2024).

VĂN BẢN MỚI

1. Nghị quyết số 76/NQ-CP, ngày 24/5/2024 về đối tượng được giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước tại Nghị quyết số 07/NQ-CP, ngày 30/01/2023 của Chính phủ về giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

2. Nghị định số 64/2024/NĐ-CP, ngày 17/6/2024 của Chính phủ gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2024.

BAN TUYÊN GIÁO THỊ ỦY